

VIỆT-ÚO ĐẠO TẤN-CÔNG QUÊ-D LẦN THỨ 2

tiến đánh 8.000 quân V.C. tại đây.

- ĐÓN BA-GIÁ BỊ TẤN CÔNG LẦN THỨ HAI TRONG 4 GIỜ BẰNG TRUNG-PHÁO.
- GIAO CHIẾN ÁC-LIỆT GIỮA MỸ VÀ VIỆT-CÔNG gần trại lực-lượng đặc-biệt Đức-Cơ (Pleiku).
- 11 binh-sĩ Mỹ bị thương ở Quảng-Tân.

SAIGON — Tình hình chiến sự ở vùng Quảng Tân (cách Pleiku 48 km) qua những tuần lễ đầu tiên của đợt tấn công của Việt Cộng (V.C.) tại đây, cho thấy sự tiến công của V.C. rất quyết liệt và có tính chất liên tục. Các đơn vị của V.C. đã tiến công liên tiếp 2 lần và được chiến công ở cả hai lần.



Trong cuộc hành quân Địch chỉ 145 thì đánh quân ta 4-5 giờ. Các đơn vị của V.C. đã tiến công liên tiếp 2 lần và được chiến công ở cả hai lần.

Vào tối đầu tiên, 1 đơn vị của V.C. đã tiến công vào trại Đức Cơ. Các đơn vị của V.C. đã tiến công liên tiếp 2 lần và được chiến công ở cả hai lần.

Tên công đại quy mô của chiến khu D. Các đơn vị của V.C. đã tiến công liên tiếp 2 lần và được chiến công ở cả hai lần.

Trong cuộc hành quân Địch chỉ 145 thì đánh quân ta 4-5 giờ. Các đơn vị của V.C. đã tiến công liên tiếp 2 lần và được chiến công ở cả hai lần.

MỸ CHUẨN BỊ ĐỔI PHÓ BANG-GIAO NGA-MỸ CĂNG-THẮNG

vi cuộc tấn công của Việt-Cộng trong mùa mưa

SAIGON — Các đại sứ quán Mỹ và Nga ở Sài Gòn đang chuẩn bị để đối phó với những biến cố có thể xảy ra trong mùa mưa. Các đơn vị của V.C. đã tiến công liên tiếp 2 lần và được chiến công ở cả hai lần.

XÁ-LUẬN

Cải tiến Báo chí (VI)

Khởi ngữ đến cải tiến báo chí, chúng ta không thể không nghĩ đến vai trò của báo chí. Báo chí là một công cụ quan trọng để truyền đạt thông tin và giáo dục nhân dân.

TRUNG-CÔNG MUA MỀ-CỐC của Gia-nã-Đại và Úc

OSLO (AP) — Trung tâm thương mại Trung công và Úc đã ký kết một thỏa thuận mua mề-cốc. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 1/7.

TIN VĂN QUAN TRỌNG

Cuộc khủng hoảng trong khối thị trường chung ở Âu Châu. Các quốc gia thành viên của khối thị trường chung đang gặp khó khăn do sự biến động của thị trường tài chính.

THÔNG-TIN BINH-LUAN VA KIEN-THIỆT

Chánh-nhiệm Liên-Chiến: NGHIÊM-XUÂN-THIỆN * TOÀ-SOẠN VA TRU-SU: 224, G. Tr. Saigon * Ngày 01. 7. 1965

CÁC ĐAIMỸ, ANH, NIỆU T BINH-LUAN PHAT THANH

việc lập « Mặt trận giải phóng miền Bắc »

TRONG KHÍ ĐỒI, PHO-CO MỸ THÀ QUÀ TẶNG DÂN CHÚNG BẮC VIỆT

gôm đủ chơi trẻ con, thực phẩm, quần áo

Hành động đố không lừa gạt được ai» và tịch thu hết tặng phẩm của Mỹ

Vấn đề Việt-Nam liên quan tới cuộc tuyên chiến ở Nhật.

SAIGON — Các đại sứ quán Mỹ và Anh ở Sài Gòn đang chuẩn bị để đối phó với những biến cố có thể xảy ra trong mùa mưa.

SAIGON — Các đại sứ quán Mỹ và Anh ở Sài Gòn đang chuẩn bị để đối phó với những biến cố có thể xảy ra trong mùa mưa.

PHI CO MỸ-VIỆT ĐÀ OANH TẠC NHÀ GA XE LỬA THANH-HÓA

Đội bom gần biên giới Lào

SAIGON — Trại 24 tăng cường của Phi công Mỹ đang được triển khai ở Thanh Hóa.

MẠC DỪ ĐÀ C SỰ CHỐNG ĐỐI MỸ VÀN DUY TRÌ ĐỀ NGHỊ MỜI NGA VÀ HÀ NỘI

tham gia chương trình phát triển ĐNÁ

ĐỒNG KINH (UPI) — Ông Đặng Xuân Khu, Ủy viên Bộ Chính trị, đã đề nghị Hội đồng Chính phủ Việt Nam ký kết một hiệp định thương mại với Liên Xô.

PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN CÁC TRƯỜNG KỸ-THUẬT TRÌNH KIẾN NGHỊ LÊN Ồ-TỔNG ỦY VIÊN VĂN HÓA

« Quy chế giáo chức chuyên nghiệp CÒN NHƯNG BẮT CÔNG... »

SAIGON (VTK) — Một Phái đoàn đại diện các trường kỹ thuật trình kiến nghị lên Ủy ban Văn Hóa.

ĐÂY, GIÁ LỬA GẠO được ăn-dịnh tại các tỉnh

SAIGON (UPI) — Do Hội đồng Quản trị của Công ty Lương thực Việt Nam đã quyết định giảm giá gạo.

TIN VĂN KHAP NOI

Tuy có đã ở trong Thượng Nghị viện của Hoa Kỳ, nhưng ông vẫn giữ chức vụ là một thành viên của Thượng Nghị viện. Ông cũng là một thành viên của Ủy ban Ngoại giao.

TỪ NHÀ KHO HỌC ĐƯỜNG (CHỦ QUẢN HUYNH CHIÊU ĐĂNG)

TRUYỀN NGÂN

HÌNH BẮT CÔ ĐƠN

THƯƠNG-HOÀI-ĐIỆP
(TIẾP THEO)

Riêng em gái không có quyền bán thì không bán làm sao? Đợi chồng đi có làm thì cũng không bán... em gái không bán người... Đợi chồng đi có làm thì cũng không bán... em gái không bán người... Đợi chồng đi có làm thì cũng không bán... em gái không bán người...

Hồi tình cũ như cũ thì tại 11 Hồi ai thì tại 11 Hồi ai... Đợi chồng đi có làm thì cũng không bán... em gái không bán người... Đợi chồng đi có làm thì cũng không bán... em gái không bán người...

Rồi ngày nào không Hồi... Đợi chồng đi có làm thì cũng không bán... em gái không bán người... Đợi chồng đi có làm thì cũng không bán... em gái không bán người...

PHI THUYỀN MARINER

đầu tiên lên hỏa tinh

Này mai thế giới sẽ bắt đầu lên Hỏa tinh... Phi thuyền Mariner IV của Hoa Kỳ... Đầu tiên lên Hỏa tinh... Phi thuyền Mariner IV của Hoa Kỳ...

Cục phóng vệ tinh Mariner ngày 28 tháng 11... Phi thuyền Mariner IV của Hoa Kỳ... Đầu tiên lên Hỏa tinh... Phi thuyền Mariner IV của Hoa Kỳ...

Cả nhà đều biết rằng khi lên Hỏa tinh... Phi thuyền Mariner IV của Hoa Kỳ... Đầu tiên lên Hỏa tinh... Phi thuyền Mariner IV của Hoa Kỳ...

Chuyến bay Hỏa tinh sẽ đi bằng phi thuyền... Phi thuyền Mariner IV của Hoa Kỳ... Đầu tiên lên Hỏa tinh... Phi thuyền Mariner IV của Hoa Kỳ...

MADE & MONG MAC

Chương II
Mở ra một thế giới... Made & Mong Mac... Chương II...

Bà lo lúc này mà tên Hồng, ông... Made & Mong Mac... Chương II...

Hắn kỹ càng chọn mặt chải râu... Made & Mong Mac... Chương II...

Đến lúc này mà tên Hồng, ông... Made & Mong Mac... Chương II...

Tin Thơ

Tất cả đã được... Tin Thơ... Tin Thơ...

Đến nay thì... Tin Thơ... Tin Thơ...

Quê hương

Trên non bô xuống suối già... Quê hương... Quê hương...

Đến nay thì... Quê hương... Quê hương...

TAM TINH HẢI CẦU

BỔ THÂN HOÀN SỐ 2... Tam Tinh Hải Cầu... Tam Tinh Hải Cầu...

Đến nay thì... Tam Tinh Hải Cầu... Tam Tinh Hải Cầu...

TIEU THUYẾT VỚI KỶ KINH CỦA

GIÁ CÁI THANH AN - VÀ NGỌC TÍCH THUẬT
Số 184 HỒI THỨ BA MƯƠI LÂM
Kỷ Nhân Kỳ Sự

Thầy cũng không... Tiểu thuyết... Tiểu thuyết...

ĐẠI THƯƠNG

Vào thời đó của Tân... Đại Thương... Đại Thương...

Đến nay thì... Đại Thương... Đại Thương...

Thuốc bổ huyết điều kinh phụ nữ

PHỤ NỮ HỒI-QUẬN-TỔ DI-AN-HOÀ
TRÍ: Kinh nguyệt bất đều... Thuốc bổ huyết... Thuốc bổ huyết...

Đến nay thì... Thuốc bổ huyết... Thuốc bổ huyết...

Tủ Nhà kho Xuân Yên Đường (chủ quan Huỳnh Chiểu Đảng)

